



VAALIT
VAL

ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค ปี 2022

การปฏิรูปด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข (การปฏิรูป sote) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1.1.2023 ในการปฏิรูปจะมีการโอนหน้าที่ในการจัดการด้านบริการทางสังคมและสาธารณสุข และการกู้ยืมจากเทศบาลเมืองไปยัง 21 เขตพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี แต่เมืองเฮลซิงกิไม่ใช่พื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและไม่รวมอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีใด ๆ และทางเมืองจะดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบริการสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข (sote) และด้านการกู้ยืมเอง

พื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสถาบันทางกฎหมายมหาชนที่แยกออกจากเทศบาลเมืองและรัฐบาล ซึ่งมีการบริหารตนเองในพื้นที่ของตน พื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีรวมขึ้นจากการแบ่งเขตปกครองเป็นหลัก แต่ในเขตปกครอง Uusimaa มีสี่พื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

หน่วยงานที่สูงที่สุดที่มีอำนาจตัดสินใจในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีคือ สภาเทศบาลจังหวัดที่ประชาชนในเขตพื้นที่เป็นผู้เลือกสมาชิกเทศบาลจังหวัดหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะถูกคัดเลือกโดยการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค การเลือกตั้งส่วนภูมิภาคครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ **23.1.2022** วาระในการปฏิบัติงานของผู้ถูกเลือกตั้งเข้าสภาเทศบาลจังหวัดจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2022 และดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปี 2025 ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไปการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นพร้อม ๆ กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

ในการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค ผู้ที่สามารถลงคะแนนเสียง และสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้คือบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์) ที่มีสัญชาติฟินแลนด์ที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ รวมทั้งบุคคลสัญชาติอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ที่มีคุณสมบัติบางประการครบถ้วน

ในประเทศฟินแลนด์ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ

ในเมืองเฮลซิงกิ และ ในเขตพื้นที่ หมู่เกาะโอแลนด์ (Ahvenanmaa) จะไม่มีการจัดการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค

สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง – ใครสามารถลงคะแนนเสียงได้

คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งส่วนภูมิภาคได้ หากคุณเป็นประชากรของประเทศฟินแลนด์หรือประเทศอื่นในเขตสหภาพยุโรป, ไอซ์แลนด์ หรือ นอร์เวย์ และคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- คุณมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ อย่างช้าที่สุดในวันเลือกตั้ง (23.1.2022)

- คุณมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ ในเทศบาลเมืองที่อยู่ในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในวันที่ 3.12.2021

หากคุณเป็นประชากรของประเทศอื่น คุณสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งส่วนภูมิภาคได้ หาก:

- คุณมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ อย่างช้าที่สุดในวันเลือกตั้ง (23.1.2022)
- คุณมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ ในเทศบาลเมืองที่อยู่ในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในวันที่ 3.12.2021
- คุณได้อยู่ในถิ่นพำนัก *แห่งใดแห่งหนึ่ง* ในเทศบาลเมืองของประเทศฟินแลนด์เป็นเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนวันที่ 3.12.2021

ถิ่นพำนักจะถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยถิ่นพำนัก โดยทั่วไปแล้ว ถิ่นพำนักคือเทศบาลเมืองที่คุณอาศัยอยู่ ถิ่นพำนักของคุณจะถูกกำหนดด้วยว่า พื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีพื้นที่ใดที่คุณอาศัยอยู่ หรือคุณมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งในเขตพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในการเลือกตั้งส่วนภูมิภาคพื้นที่ใด โดยสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งส่วนภูมิภาคได้เฉพาะในเขตพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองเท่านั้น

ถิ่นพำนักของคุณในการเลือกตั้งส่วนภูมิภาคในปี 2022 จะถูกกำหนดจาก ถิ่นพำนักที่ได้ถูกระบุไว้ในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในวันที่ 3.12.2021 เวลา 24 น.

คุณสามารถตรวจสอบถิ่นพำนักของคุณได้จากกรมดิจิทัลและข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ตามจำเป็น

จะมีการส่งเอกสารแจ้งสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ทุกคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรมดิจิทัลและข้อมูลทะเบียนราษฎรเป็นผู้จัดเก็บระบบทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีรายละเอียดของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีก

กรมดิจิทัลและข้อมูลทะเบียนราษฎรจะส่งเอกสารแจ้งสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือ บัตรแจ้งไปให้แก่ทุกคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามที่อยู่ที่ทราบ ภายในวันที่ **30.12.2021**

คุณจะได้รับบัตรแจ้งทางระบบออนไลน์หากคุณใช้บริการการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ Suomi.fi-ข้อความ (รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.suomi.fi/viestit)

ในเอกสารแจ้งสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง, รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งของคุณ, รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละเขต และรายชื่อหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าใกล้ ๆ พื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

คุณไม่จำเป็นต้องนำเอกสารแจ้งสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปที่หน่วยเลือกตั้ง เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตนไปก็เพียงพอ

คุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้ง – ใครสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้

คุณจะมีคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณในการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค หากคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- ถิ่นพำนักของคุณอยู่ในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีที่คุณตั้งใจจะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อรับตำแหน่งตัวแทน
- คุณมีสิทธิ์ในการลงเสียงเลือกตั้งในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
- คุณไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถโดยคำตัดสินของศาล

ข้าราชการที่มีรายชื่ออยู่ในพื้นที่เพื่อความป็นอยู่ที่ดีบางพื้นที่ตามกฎหมาย และข้าราชการชั้นสูงในพื้นที่เพื่อความป็นอยู่ที่ดีและเจ้าหน้าที่ จะไม่ถือว่ามิคุณสมบัตในการลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค

การเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค

ผู้สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาคคือ

- พรรคการเมืองที่จดทะเบียนแล้ว
- ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งได้ก่อตั้งสมาคมผู้ลงคะแนนเสียง

พรรคการเมืองจะตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายของพรรค หากคุณต้องการเป็นผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งของพรรค คุณจะต้องตกลงกับพรรคนั้น ๆ

ในการก่อตั้งสมาคมผู้ลงคะแนนเสียงจะต้องประกอบไปด้วยประชากรอย่างน้อย 50 คนที่เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเขตพื้นที่เพื่อความป็นอยู่ที่ดี

พรรคการเมืองสองพรรคหรือมากกว่ามีสิทธิที่จะจัดตั้งพันธมิตรการเลือกตั้ง สมาคมผู้ลงคะแนนเสียงสองสมาคมหรือมากกว่ามีสิทธิจัดทำรายชื่อร่วม

พรรคการเมือง พันธมิตรเลือกตั้ง

หรือรายชื่อร่วมสามารถมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เพื่อความป็นอยู่ที่ดีได้ไม่เกินจำนวน 1.25 เท่าของจำนวนผู้แทนที่จะถูกเลือกตั้ง จะมีการเลือกผู้แทนตามจำนวนประชากรในพื้นที่เพื่อความป็นอยู่ที่ดี จำนวน 59-79 คน

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนจะมีหมายเลขของตัวเอง

จะมีการพิมพ์รายการผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นการจัดกลุ่ม ลงบนกระดาษ

โดยจะระบุผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามลำดับหมายเลข เริ่มจากหมายเลข 2

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะถูกจับกลุ่มในรายละเอียดผสมผสานแบ่งตามพรรคการเมือง และรายชื่อร่วม

ในรายละเอียดผสมผสานของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนจะประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: ชื่อ, หมายเลขของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และ ยศ/อาชีพ/หน่วยงาน รวมทั้งถิ่นพำนัก นอกจากนี้ รายละเอียดผสมผสานในรายการของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งยังระบุ

- พรรคการเมืองใดที่รวมตัวกันเป็นพันธมิตรเลือกตั้ง
- สมาคมผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใดที่รวมตัวกันในรายชื่อร่วม
- พรรคการเมืองใดที่ไม่เข้าร่วมพันธมิตรเลือกตั้ง
- ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคนใดที่เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่อยู่นอกรายชื่อร่วม

จะมีการร่างรายละเอียดผสมผสานในรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกพื้นที่เพื่อความป็นอยู่ที่ดีในวันที่ 23.12.2021

คุณสามารถดูรายละเอียดผสมผสานของพื้นที่เพื่อความป็นอยู่ที่ดีของคุณได้ที่ค้นหาเลือกตั้ง

และในเว็บไซต์การเลือกตั้งของกระทรวงยุติธรรม (www.vaalit.fi)

หากคุณลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่เพื่อความป็นอยู่ที่ดีของคุณ

คุณสามารถขอหนังสือเกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง

โดยจะมีการแจกแจงรายละเอียดของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุก ๆ พื้นที่เพื่อความป็นอยู่ที่ดี

เวลาลงคะแนนเสียง

คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 23.1.2022

หรือก่อนวันเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เพียงครั้งเดียว

การลงคะแนนเสียงซ้ำสองครั้งถือเป็นการกระทำผิดที่ต้องรับบทลงโทษตามกฎหมายอาญา

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า:

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าจะเริ่มขึ้นใน วันพุธที่ **12.1.2022**

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศจะสิ้นสุดลงใน วันเสาร์ที่ **15.1.2022** และที่ฟินแลนด์ ในวันอังคารที่ **18.1.2022**

ในหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าบางแห่งอาจมีระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่สั้นกว่านี้ได้

คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่ไหนก็ได้ในประเทศหรือต่างประเทศ หน่วยเลือกตั้งสำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าคือ

- หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่เทศบาลเมืองกำหนดในประเทศ ส่วนมากจะเป็นอาคารศูนย์ราชการของเทศบาลเมือง
- สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศฟินแลนด์หลายแห่งในต่างประเทศ
- สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล สำนักงานฝ่ายบริการสังคม และ ทัณฑสถาน โดยผู้ที่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ คือบุคคลที่ได้รับการดูแลอยู่ภายใต้สถานสงเคราะห์เหล่านั้น
- ในเรือของประเทศฟินแลนด์ ที่อยู่ในต่างประเทศในช่วงเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ผู้ที่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบนเรือได้คือ เจ้าหน้าที่ประจำเรือ แต่ผู้โดยสารจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบนเรือได้

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง:

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันเลือกตั้งคือ วันอาทิตย์ที่ **23.1.2022** เวลา **9–20 น.**

คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้เฉพาะในเทศบาลเมืองและหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อระบุไว้ ตามบัตรที่แจ้งไปเท่านั้น

การลงคะแนนเสียงที่บ้าน:

หากคุณมีสมรรถภาพในขอบเขตที่จำกัดที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งได้โดยปราศจากความช่วยเหลือ คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่บ้าน ในช่วงเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

จะต้องลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่บ้าน ภายในวันอังคารที่ **28.3.2017** ก่อนเวลา 16 น.

โดยจะต้องลงทะเบียนไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง

บุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพร้อมกันได้

ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะบางประการ

การลงคะแนนเสียงทางจดหมาย:

หากคุณอยู่ต่างประเทศตลอดช่วงของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าและในวันเลือกตั้ง คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากต่างประเทศได้ทางจดหมาย

คุณจะต้องส่งเอกสารประกอบการเลือกตั้งทางจดหมายจากบริการส่งเอกสารของกระทรวงยุติธรรมให้ส่งไปตามที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้คุณสามารถลงคะแนนเสียงทางจดหมายได้

ในขณะที่ส่งเอกสารคุณสามารถส่งได้ล่วงหน้ามากที่สุดเป็นเวลาสามเดือนก่อนวันเลือกตั้ง

ในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

คุณต้องรับผิดชอบเองว่าคุณได้ส่งเอกสารสำหรับเลือกตั้งทางจดหมายทันเวลา

เพื่อให้สามารถส่งจดหมายเลือกตั้งคืนมาในซองสำหรับส่งคืนไปยังคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งในเทศบาลเมืองของคุณภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเลือกตั้ง

วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การลงคะแนนเสียงจะเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้ง คุณสามารถลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้รับสมัครได้เพียงหนึ่งคน ซึ่งมีรายชื่อในรายละเอียดผสมผสานตามรายชื่อของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีเทศบาลเมืองของคุณ

1) แสดงหลักฐานประจำตัวของคุณแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง แสดงหนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับขี่ หรือ เอกสารอื่นที่เทียบเท่า
เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะให้บัตรเลือกตั้งแก่คุณ

2) ไปที่คูหาลงคะแนนเสียง โดยสามารถเข้าไปยังคูหาได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น

3) เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่คุณต้องการลงคะแนนเสียง ลงในบัตรเลือกตั้ง
คุณสามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครเพียงหนึ่งคนเท่านั้น

เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งลงในวงกลมด้านในของบัตรเลือกตั้ง ห้ามเขียนเครื่องหมายอื่น ๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง

พับบัตรเลือกตั้งให้หมายเลขที่คุณเขียนอยู่ด้านในบัตรและไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านนอก

4) นำบัตรเลือกตั้งที่พับปิดแล้วไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่จะประทับตราลงบนบัตรเลือกตั้ง

5a) หากคุณลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง
ให้หย่อนบัตรเลือกตั้งที่ถูกประทับตราแล้วลงในหีบเก็บบัตรเลือกตั้ง

5b) หากคุณลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า
เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะให้ซองสำหรับใส่บัตรเลือกตั้งที่ประทับตราแล้ว

หากคุณด้อยความสามารถในการเขียนหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้ง
คุณสามารถเลือกผู้ช่วยหรือตัวแทนในการเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงได้
โดยผู้ช่วยจะต้องไม่ใช่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับของการเลือกตั้ง
โดยหมายถึงจะต้องเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับทราบจากการเลือกตั้งไว้เป็นความลับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

- คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางจะเป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรมดิจิทัลและข้อมูลทะเบียนราษฎรจะตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรายบุคคล
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของทั้งสองหน่วยงานนั้นอยู่ในเอกสารแจ้งสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
- สามารถดูรายละเอียดด้านที่อยู่และเวลาทำการของหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า,
คำแนะนำในการส่งเอกสารเพื่อการเลือกตั้งทางจดหมาย, รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์การเลือกตั้งของกระทรวงยุติธรรม
www.vaalit.fi
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนภูมิภาคจะประกาศในเว็บไซต์เลือกตั้งของกระทรวงยุติธรรม
หลังจากวันที่ 23.12.2021
และรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งสำหรับลงคะแนนเสียงล่วงหน้าจะประกาศหลังจากวันที่ 5.11.2021

กรมดิจิทัลและข้อมูลทะเบียนราษฎร 12.10.2021